



ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโรคโควิด - ๑๙
(Coronavirus Disease 2019 (COVID - 19))

ตามที่ได้มีสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - 19) ในจังหวัดสมุทรสาคร โดยมีจำนวนผู้ติดเชื้อจำนวนมาก และมีการแพร่ระบาดไปยังพื้นที่จังหวัดต่าง ๆ ทำให้เกิดการระบาดใหม่ ซึ่งเป็นโรคติดต่ออันตรายตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ชื่อ และอาการสำคัญของโรคติดต่ออันตราย (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๓ ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสงขลา เรื่อง การกำหนดพื้นที่สถานการณ์ ผู้รับผิดชอบบริหารจัดการพื้นที่ และการเตรียมความพร้อมในการป้องกันการแพร่ระบาดใหม่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - 19) จังหวัดสงขลา ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - 19) ของสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ฉบับที่ ๒) และคำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - 19) ที่ ๓/๒๕๖๓ เรื่อง แนวปฏิบัติตามข้อกำหนดออกตามความ ในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ อาศัยอำนาจตามความ ในมาตรา ๓๑ (๑) ของพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา จึงเห็นสมควรกำหนด มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - 19) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา โดยมีมาตรการดังต่อไปนี้

๑. จัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา ทุกรายวิชาในรูปแบบออนไลน์ การวัดและประเมินผลให้ผู้สอนพิจารณาปรับรูปแบบการวัดและประเมินผลโดยใช้วิธีการอื่นนอกจากการทำข้อสอบในห้องสอบหรือการอยู่ร่วมกันเป็นกลุ่ม เช่น การสอบในรูปแบบออนไลน์ (Online Examination) การมอบหมายงาน (Assignment) การทำรายงาน (Report) หรือการทำข้อสอบนอกห้องสอบ (Take - home Examination) หรือการวัดและประเมินผลเป็นระยะ

ในกรณีที่ไม่สามารถจัดการเรียนการสอนในรูปแบบข้างต้นได้ ให้คณบดีและผู้สอนวางแผน และจัดเตรียมการเรียนการสอนและการประเมินผลในรูปแบบออนไลน์หรือวิธีอื่นที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น

๒. การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทุกรูปแบบ รวมถึงการปฏิบัติงานในสถานประกอบการ (WIL) หรือสหกิจศึกษา หากไม่สามารถดำเนินการฝึกประสบการณ์วิชาชีพต่อได้ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกัน พิจารณายกเลิกหรือปรับเปลี่ยนกำหนดระยะเวลาตามความเหมาะสม

กรณีการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษาที่ฝึกอยู่ในพื้นที่ที่รัฐบาลประกาศบัญชีรายชื่อจังหวัดที่กำหนดเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุด ให้คณะแจ้งให้นักศึกษากักตัวก่อนเข้ามหาวิทยาลัย ๑๔ วัน เมื่อสิ้นสุดการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ โดยให้อาจารย์นิเทศก์ประสานกับนักศึกษาและรายงานคณะทราบ ตามลำดับ สำหรับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ในภาคการศึกษาถัดไปหากสถานการณ์ยังไม่ดีขึ้นให้พิจารณา มอบหมายงานแทนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หรือพิจารณาเลื่อนแผนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

๓. อาจารย์ และบุคลากรสายสนับสนุนพันธกิจที่มีความประสงค์จะปฏิบัติงาน ณ สถานที่พักอาศัยของตนเอง (Work from Home) ต้องได้รับอนุญาตจากคณบดี ผู้อำนวยการสำนัก สถาบัน

ทั้งนี้ ต้องไม่กระทบต่อการปฏิบัติงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย และงานอื่นหรือคำสั่งที่ได้รับมอบหมายเป็นการเฉพาะ พร้อมทั้งรับการติดต่อหรือสั่งการจากผู้บังคับบัญชา หากมหาวิทยาลัยมีภารกิจจำเป็นเร่งด่วน ให้มาปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย ตลอดจนรักษาระเบียบวินัยในการปฏิบัติงาน โดยเคร่งครัด และให้รองอธิการบดี ที่เกี่ยวข้องกำกับดูแล

๔. ผู้ที่มาปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาทุกคน จะต้องปฏิบัติตามแนวปฏิบัติของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสงขลา และประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน และประกาศของจังหวัดสงขลา

๕. อาจารย์ และบุคลากรสายสนับสนุนพันธกิจ หลีกเลี่ยงการออกจากสถานที่พักอาศัย การเดินทางไปยังที่ชุมนุม ชุมชน หรือการพบปะบุคคลอื่นโดยไม่มีเหตุจำเป็น และมีหน้าที่ติดตามข่าวสารจากมหาวิทยาลัยอย่างใกล้ชิด ทั้งนี้ ให้งดหรือชะลอการเดินทางข้ามเขตพื้นที่จังหวัด ยกเว้นกรณีมีเหตุจำเป็นให้ขออนุญาตต่ออธิการบดีพร้อมทั้งแสดงหลักฐานและเหตุผลความจำเป็น

ในกรณีที่มีการฝ่าฝืนเดินทางข้ามเขตพื้นที่จังหวัดโดยไม่ได้รับอนุญาตจากอธิการบดี มหาวิทยาลัยจะพิจารณาดำเนินการลงโทษทางวินัยตามสมควรต่อไป

๖. นักศึกษาหลีกเลี่ยงการออกจากสถานที่พักอาศัย การเดินทางไปยังที่ชุมนุม ชุมชน หรือการพบปะบุคคลอื่นโดยไม่มีเหตุจำเป็น และมีหน้าที่ติดตามข่าวสารจากมหาวิทยาลัยอย่างใกล้ชิด

ทั้งนี้ ให้รองอธิการบดี คณบดี ผู้อำนวยการสำนัก ผู้อำนวยการสถาบันที่เกี่ยวข้อง กำกับดูแล การปฏิบัติงานของบุคลากรที่อยู่ภายใต้การบังคับบัญชาโดยเคร่งครัด และสามารถกำหนดแนวปฏิบัติอื่นที่สอดคล้องได้ กรณีที่มีปัญหาให้แจ้งอธิการบดีทราบโดยเร็ว อนึ่ง หากมีสถานการณ์เปลี่ยนแปลง มหาวิทยาลัยอาจประกาศมาตรการหรือแนวปฏิบัติอื่นเพิ่มเติม

จึงประกาศมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด

ประกาศ ณ วันที่ ๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทัศนาศิริโชติ)

รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา